



จดหมายข่าว

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปฐมฤกษ์ เดือนมกราคม 2557

บทบรรณาธิการ

จดหมายข่าวของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ทำหน้าที่ประสานงาน ประสานใจของชาวคณะมานาน ได้ว่างเว้นการทำหน้าที่ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะนานไปนิด แต่การสื่อสารสัมพันธ์ด้วยวาจาและช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของคณะฯ ก็ได้ห่างหายและยังมีต่อเนื่องเสมอมา แม้ว่า ข่าวสารจะขาดตอนไปบ้าง ก็มิได้หมายความว่า เราจะลืมกัน

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และการสื่อสารที่จะทำให้ชาวเราสืบทอดข่าวสารกันต่อไป จดหมายข่าว จึงหวนคืนมาทำหน้าที่ที่สืบทอด ความรู้ ความคิด ความเคลื่อนไหว เพื่อความเข้าใจอันดี อีกวาระหนึ่ง ขอเชิญผู้สนใจ มาความรู้ ถนัดคิด ถนัดเขียน โปรดส่งผลงาน ภาพถ่าย ข้อเขียน รวมทั้งข้อคิด คำคมและคำแนะนำมายัง ผู้จัดทำได้ตลอดเวลา เรายินดีจะนำเสนอโดยพลัน ด้วยจดหมายของเรามีได้มีข้อจำกัดความยาวและจำนวนหน้า

หวังว่าจดหมายข่าวฉบับนี้ จะได้รับความสนใจ ความร่วมมือ ทำจดหมายข่าว ให้เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิดตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความกลมเกลียวของเรารวมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างดี

จึงขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่าน ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ คำชมของท่านเป็นขวัญและกำลังใจของเรา แต่คำแนะนำของท่านก็เป็นเส้นทางที่เราคำนึงถึงเพื่อคุณภาพและความสมบูรณ์ร่วมกัน

ผศ. ดร. อุษา น้อยทิม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารบัญ

บทบรรณาธิการ	1
กิจกรรมด้านวิชาการ	2
กิจกรรมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ	3
กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษา	4
กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม	7
เกร็ดความรู้	11
คอลัมน์มนุษย์ Gossip	12

ปรัชญา : พัฒนาคนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ : บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา

และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น

กิจกรรมด้านวิชาการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม Art Thesis Exhibition 18th Rain

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โปรแกรมวิชาศิลปกรรมได้จัดงาน “นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 18 (Art Thesis Exhibition 18 th Rain)” ณ ศาลาเฟื่องฟ้ารมณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานการสร้างสรรค์ที่เกิดจากความมานะ ความพากเพียร ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละของอาจารย์และนักศึกษา จนทำให้เกิดวันแห่งความภาคภูมิใจในวันนี้



โรงเรียนศาลาติกวทยาเข้าศึกษาดูงานด้านศิลปะการต้อนรับและบริการด้านโรงแรม

โรงเรียนศาลาติกวทยา ได้มาศึกษาดูงานด้านศิลปะการต้อนรับและการบริการด้านโรงแรม ของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้เกิดทักษะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดโต๊ะรับประทานอาหารได้



นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี



โปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีสากล (ทักษะปฏิบัติการขับร้องสากล) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฐิตยา กาญจนผลิน (ทายาทครูสมาน กาญจนผลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีสากล ปี 2530) ครู(คีตศิลป์สากล) วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมมาถ่ายทอดความรู้ ในการขับร้องสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านการขับร้องให้กับนักศึกษา จำนวน 60 คน ณ โปรแกรมวิชาดนตรี อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ

กิจกรรมด้านงานวิจัยและบริการวิชาการเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ และตัวแทนนักศึกษาหมู่เรียน 55/76 ได้เป็นวิทยากรในโครงการค่ายเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการใช้ห้องสมุดจากการอ่าน “ค่ายยุวบรรณารักษ์” ประจำปี 2556 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จ.สุพรรณบุรี

โดยได้มีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของยุวบรรณารักษ์” และกิจกรรมฐานส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ประเทศอาเซียน ธงอาเซียน ภาษาอาเซียน ดอกไม้อาเซียน สัตว์ประจำชาติอาเซียน และชุดประจำชาติอาเซียน



กิจกรรมด้านกิจการนักศึกษาเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม คัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านประชาธิปไตย แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556



นักศึกษาชุมนุมใจเกินร้อย จัดมินิคอนเสิร์ต



เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมานายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดมินิคอนเสิร์ตการกุศล “ใจเกินร้อย เพียงใจมุ่งมั่น...ทุกอย่างทำได้” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา และระดมทุนเงินบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ การจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนเป็นทุนในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยรายได้จากการขายบัตรมินิคอนเสิร์ตและรายได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 82,000 บาท



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และพสกนิกรชาวไทย โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การทำบุญตักบาตร การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ กิจกรรมจริยธรรมสัญจรบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียน และกิจกรรมคาราวานจิตอาสาทำความสะอาดมหาวิทยาลัยฯ และวัดใหม่ปิ่นเกลียว



นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีแจ๊ซ คว้รางวัลชนะเลิศจากวงคาราบาว

นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีแจ๊ซ คว้รางวัลชนะเลิศจากวงคาราบาว ในโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ปี 5 เวทีนครปฐม “ส่งเสริมเชียร์สู่เส้นทางสายดนตรี กับวงคาราบาว” ณ ลานวัดใหม่ปิ่นเกลียว ซึ่งจัดโดยศิลปินวงคาราบาว และศิลปินวงคาราบาวจะมาเวิร์คช็อปให้กับวงที่ชนะเลิศ ในวันที่ 26 มกราคม 2556 ณ โปรแกรมวิชาดนตรี อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ



วงเดอะเชียงใหม่ โปรแกรมิวิชาดนตรี คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานเกษตรกำแพงแสน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศ (วงสตริง) งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556 และรางวัลมือกลองยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลจำนวน 11,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ณ เวทีกลาง หน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม



โปรแกรมวิชาภาษาจีน จัดกีฬาสามสัมพันธ์น้องพี่ด้านกายยาเสพติด

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการกีฬาสามสัมพันธ์น้องพี่ด้านกายยาเสพติด ให้กับนักศึกษาจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะคิด ตลอดจนคุณธรรม พื้นฐานในการดำรงชีวิต สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีงามระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ในโปรแกรมวิชา



นักศึกษาโปรแกรมวิชา ropic. รับทุนการศึกษา จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 นางสาวเกศินี เกตุพันธุ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2556 ทุนละ 20,000 บาทต่อปี จวบจนการศึกษา โดยมี พลตำรวจตรีอรุณฤกษ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีมอบ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร



นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ A&D Young Ambassadors 2014

นางสาววรรณกานต์ ประวงษ์ นักศึกษาหมู่เรียน 56/22 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าร่วมประกวด A&D Young Ambassadors Project 2014 รอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเป็นยุวทูตการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการสนับสนุนของศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน (A&D Inter Education) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำโดยอาจารย์สุรินทร์ เมทะนี (ครูเบิร์ด) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอยุธยา เป็นประธานกรรมการตัดสิน ผลปรากฏว่านางสาววรรณกานต์ ประวงษ์ ได้รับโลรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ได้สิทธิ์เดินทางต่างประเทศฟรีและรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 70,000 บาท รวมทั้งทุนประกันชีวิตวงเงิน 500,000 บาท



กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม



คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มรณ.ร่วมถวายอภิธรรมมานัสการ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชและจัดเสวนา ในหัวข้อ “จิตตนคร: พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดยพระครูปริชาธรรมวิธาน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระสุนทรธรรมโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และพระธีรโพธิภิกขุ (พระธีรพันธุ์ ลอไพบูลย์) ผู้ถวายงานวาดภาพสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ณรงวรราช บุญมานอกจากนี้ รายการ “ราชภัฏทอล์ค” ได้ทำการบันทึกเทปกิจกรรมดังกล่าวสำหรับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลที่วีนครปฐมด้วย

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทอดกฐินวัดโพรงมะเดื่อ



เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 วัดโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้มีพิธีทอดกฐิน ในการนี้ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ และนักศึกษาจิตอาสา วิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต จำนวน 30 คน ช่วยงานและเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยได้ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน ประชาชนที่มาร่วมในงาน เช่น ร่วมถวายผ้ากฐิน ประเคนภัตตาหารเพล ช่วยแม่ครัวจัดแจงภัตตาหารเพล เก็บกวาดสถานที่



โปรแกรมวิชาสังคมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2556 และต้อนรับปีใหม่ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี สานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลรับปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยภายใต้ บรรยากาศที่เรียบง่าย สงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล ส่วนกิจกรรมตอนค่ำ ร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงจาก คณาจารย์ และบุคลากรเพื่อกระชับไมตรีสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน



ทำไมการกระทำความผิดทางอาญาจึงไม่เป็นความผิด

ในการกระทำความผิดทางอาญานั้น บุคคลจะต้องรับโทษก็ต่อเมื่อกระทำการบางอย่างที่บัญญัติไว้เป็นความผิด ทั้งต้องไม่มีเหตุยกเว้นโทษ ยกเว้นความผิด หรือลดโทษ แม้บางครั้งการกระทำบางอย่างดูเหมือนจะเป็นความผิดทางอาญาแต่บุคคลนั้นก็อาจไม่มีความผิดตามกฎหมายและไม่ต้องรับโทษ

เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 บัญญัติว่า "ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษ..." ดังนั้นบุคคลใดก็ตามจะผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือไม่ต้องพิจารณาตามองค์ประกอบ โดยแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

- 1) ผู้ใด คือ ผู้กระทำความผิด
- 2) ฆ่า เป็นการกระทำความผิด
- 3) ผู้อื่น คือ ผู้ที่ถูกกระทำ

ตัวอย่าง นายดำใช้ปืนยิงไปที่นายขาว เป็นเหตุให้นายขาวตาย เช่นนี้ถือว่านายดำ เป็นผู้ใด คือ ผู้กระทำความผิด เพราะนายดำมีสภาพบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดได้ และการฆ่า อันมีลักษณะเป็นการกระทำ ส่วนนายขาว เป็นผู้ถูกฆ่า กล่าวคือ เป็นผู้ถูกกระทำ ในการนี้นายดำใช้ปืนยิงไปที่นายขาว เป็นเจตนาที่จะกระทำความผิดฐานฆ่าคนตาย เช่นนี้ นายดำจึงมีความผิดฐานฆ่านายขาวตายโดยเจตนา

มีคำถามว่า นายเขียวฆ่าตัวตาย เป็นความผิดทางอาญาหรือไม่

เมื่อเราพิจารณาจากองค์ประกอบตามหลักกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า นายเขียว เป็นผู้ใด คือ ผู้กระทำความผิด การยิง เป็นการกระทำความผิด ส่วนผู้อื่น ในที่นี้ไม่มี กล่าวคือ ไม่มีผู้ถูกกระทำนั่นเอง จึงวินิจฉัยได้เลยว่า นายเขียวไม่มีความผิดทางอาญาฐานฆ่าคนตาย เพราะคนที่ตายมิใช่ผู้อื่น แต่เป็นตนเอง

ถามต่อไปว่า ถ้านายเขียวต้องการที่จะฆ่าตัวตาย จึงหยิบปืนขึ้นมาเล็งที่ศีรษะตนเอง เมื่อลั่นไกปืนไป 1 นัด กระสุนปืน ถูกตัวเองสาหัส และกระสุนยังทะลุไปถูกนายแดงตายด้วย เช่นนี้ นายเขียวจะมีความผิดฐานฆ่าคนตายหรือไม่

พิจารณาง่ายๆ เมื่อเราเห็นว่า การฆ่าตนเองตายกฎหมายไม่ได้บัญญัติเป็นความผิด เพราะฉะนั้นการที่นายเขียวฆ่าตนเองตาย แต่กระสุนไปถูกนายแดงตาย เช่นนี้นายเขียวไม่มีความผิดฐานฆ่านายแดงตาย เพราะเริ่มจากการกระทำที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนั่นเอง แต่นายเขียวอาจจะต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาท

หรือในกรณีที่นายเขียวต้องการฆ่าตนเองตาย โดยการใช้อาวุธปืน แต่ตนเองไม่สามารถง้างไกปืนได้ จึงขอให้นายฟ้าช่วยง้างไกปืน เมื่อนายฟ้าช่วยยิงนายเขียว นายเขียวก็ถูกกระสุนปืนตาย เช่นนี้ นายฟ้าจะมีความผิดหรือไม่

ในเรื่องนี้ การกระทำความผิดฐานฆ่าตนเองตายกฎหมายไม่ได้บัญญัติเป็นความผิด ดังนั้น แม้นายฟ้าจะกระทำการอันมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการฆ่าตัวตายของนายเขียว โดยในกฎหมายเรียกว่า ผู้สนับสนุนในการฆ่าคนตาย ก็ไม่มีความผิดอีกเช่นกัน

คอลัมน์มนุษย์ Gossip

โดย ลำหวน

สวัสดีจ้า.....ลำหวนขอรายงานตัวในวารสารมนุษยศาสตร์ฉบับปฐมฤกษ์ ปี2557.....ปีเก่าไป ปีใหม่มา เป็นเรื่องทีทุกคนดีด้าเป็นที่สุด...ไม่ใช่โรหอกนะ... แบบว่าเงินโบนัสออกแถมวันหยุดยาวสบายตัวเลยจ้า... เอ๊ะ! หลายคนคงสงสัยว่าัยยลำหวนคือใคร...บอกไปใครจะเชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่นำตาสวยที่สุด จนถูกเลือกให้เป็นคนเขียนข่าวก๊อชชิปประจำวารสารนะจ๊ะ ขอบอกว่าไม่สวยไม่เร็ด ไม่ชอกแซก ทำไม่ได้นะจ๊ะเธอ... ต้องขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านนะคะที่ทำให้ลำหวนได้เข้ามาเขียนก๊อชชิปเบาๆ...แบบว่าน่ารักๆ อ่า... ก็งานควันหลงสวัสดิ์ปีใหม่ที่ผ่านมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะสิคะ ต้ายยย!! เจ้ลำหวนแทบช็อก ตกใจเดินเข้างานนี่กว่ามาวัดแขกเห็นพิธีกรคนงามนามระบือ **อ.ริติพงษ์** แต่งองค์ทรงเครื่องสีเสียวพระอินทร์ ดงมายิ่งนักราวกับแมงทับอย่างกับเทวีในภาพยนตร์มูรติ มือถือไม้ค้อยู่หน้าเวทิตินะที่ลำหวนไม่ถือ พวงมาลัยมาด้วยไม่เง้งจะคล้องสักหนึ่งพวง...โอยยยยย!!! คนนี้ก็ไม่แพ้กัันนะคะ ถึงเวลาสอนเธอจริงจั่งแต่เวลาเธอเต้น เธอก็น่ารักไม่แพ้กัันนะคะ **อ.อัมพร** จากโปรแกรมวิชาภาษาจีนแม้ท่าเต้นอาจจะดูเก๋ๆ กังๆ ไปบ้าง แต่เธอมากระซิบกับลำหวนว่า งานนี้ซีขอสู้ตายคร่า... มาถึงชุดการแสดงที่เรียกเสียงฮือฮาคนดูได้ไม่น้อยคงไม่พ้นท่าเต้น เพลงสับประรดจากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษที่น่าทึ่งโดย เจ้ตุ๊กตา **อ.ลลนา** และอาจารย์สาวๆที่วาดลวดลาย เต้นสะบัดช่อ...จนหนุ่มๆแถวนั้นบ่นกันให้อุบว่าอยากกินสับประรดกันเลยทีเดียว อออิ...ส่วนการแสดงอีกชุดที่ทำเอาลำหวนอึ้งไปคงหนีไม่พ้นการแสดงของโปรแกรมวิชานิติศาสตร์กับเพลง Jingle bell rock ต้ายยย!! **อ.ดร.ปิยะพร** เห็นเป็นพีที่ใหญ่สุดของโปรแกรมแต่ซีก็มันนะคะ เอวลอยกระโดดเต้น...ซีบอกว่า งานนี้ซีลดวัย อายุเพียง 15 แต่หางพอบการแสดงเจ้เห็นซึ้งนั้ดมยาหม่องพีตๆ ละคร่า คุณนายขา...ปิดท้ายการแสดงที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆในงานได้มากที่สุดต้องยกให้ 5หนุ่มบอยแบนสุภาพบุรุษมนุษยศาสตร์กับท่าเต้นทรมาณใจสาว ในเพลงคุณและคุณเท่านั้น แต่ละนาง เอ้ย! แต่ละคนหล่อสุดๆ **อ.สัณห์ทฤษฎณ์** เห็นเฉยๆ เจียบๆ แต่เอาพลี้นะคร่าขอบอก... ดอกกุหลาบจากแฟนคลับคนละดอกหนึ่งดอกก็เล่นเอาหนุ่มๆ ปลื้มกันถ้วนหน้า แต่ที่เด็ดสุด **อ.ธีระศักดิ์** ได้กุหลาบสีแดงช่อใหญ่จากสาวหวานใจ พอลงจากเวทีหันมากระซิบบอกเพื่อนร่วมทีมว่า...มาทีหลังดั่งกว่าคราบ ฟีน้อง ฮาๆ...แต่หนุ่มไหนที่ว่าแน่ก็ต้องแพ้ให้กับ **รศ.ชัยเลิศ** กับการเต้นลีลาศที่สุดพลี้นและร่าวกที่อ่อนช้อย... ว้าววว...ลำหวนบ่องตงคนนี้ละใช่เลย!!! ...แม้การจับของรางวัลลำหวนจะไม่ได้ของชิ้นใหญ่อย่างคนอื่นเค้า แค่คุกกี้หนึ่งกล่อง..ลำหวนก็ขอบพระคุณแล้วเจ้าคะ ท่านคณบดีขา....นานทีปีหนที่เรากทุกคนจะได้มาเจอกัน พร้อมกับบรรยากาศชื่นมื่นและเสียงหัวเราะ ลำหวนเชื่อว่าคงเป็นความสุขใจทีทุกคนไม่มีวันลืม..ว้า! หมดหน้า แล้วสินะ เอาเป็นว่าฉบับหน้าเรามาเจอกันใหม่พร้อมกับข่าวน่ารักๆ ที่ทำให้คุณดั่งได้เพียงข้ามคืนกับดิฉันลำหวน...